

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งในกรอบ, วอลุ่มบางหลังหักลงทุนยังชะลอตุลการเมือง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังคงแกว่งตัวในกรอบใกล้เคียงกับเมื่อวันพุธ ขณะที่ปริมาณธุรกรรมในตลาดเบาบาง เนื่องจากนักลงทุนยังคงรอดูความคืบหน้าของปัจจัยการเมืองในประเทศ

*ยูโรอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ หลังจากธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ไม่ได้ส่งสัญญาณใหม่ว่า อีซีบีจะผ่อนคลายนโยบายในเร็ว ๆ นี้

*ขณะที่นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี กล่าวว่า อีซีบีพร้อมที่จะดำเนินนโยบายใหม่ เพื่อพยุงการฟื้นตัวที่เปราะบาง แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในเรื่องนี้ ซึ่งรวมถึงประเด็นว่า อีซีบีจะใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบหรือไม่

*การตัดสินใจตรึงดอกเบี้ยของอีซีบี ได้บดบังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ โดยสหรัฐเปิดเผยจีดีพีไตรมาส 3/56 ขยายตัวได้ 3.6% สูงกว่าประมาณการเดิมที่ 2.8% ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา

*การดีดตัวขึ้นของยูโร ทำให้ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และการปรับตัวลงอีกของดอลลาร์ จะขึ้นอยู่กับข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ ในวันนี้

*นักวิเคราะห์จากผลสำรวจของรอยเตอร์ คาดว่า การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 180,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย. หลังพุ่งขึ้น 183,900 ตำแหน่ง

ในเดือนต.ค. โดยหากจ้างงานเพิ่มขึ้นมากเกินคาด จะทำให้ตลาดมีการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะเริ่มปรับลดโครงการซื้อพันธบัตร ในการประชุมนโยบายระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค.นี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.189 บาท

*09.21 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.30/35 จาก 32.25/30 เมื่อวันพุธ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.30/35 จาก 32.25/29 เมื่อวันพุธ

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.82/84 จาก 102.07 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3665/67 จาก 1.3584 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

"เข้านี้วอลุ่มยังบางอยู่ นักลงทุนยังไม่ถึงกับหยุดไปเลย แต่เป็นการชะลอตัว
ปัจจัยการเมืองมากกว่า วันนี้เลยน่าจะยังแกว่งแคบๆ ต่อไป" ดิลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังทรงตัวจากเมื่อวันพุธ และปริมาณซื้อขาย
มีไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนยังรอดูความคืบหน้าของปัจจัยการเมือง ว่าจะเป็นไปใน
ทิศทางใดต่อไป หลังจากการประชุมสมทบลงชั่วคราวในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา
ดิลเลอร์คาดว่า เงินบาทในวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวรับ 32.30
และแนวต้านที่ 32.20

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้